

งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
กองบริการการศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์
รับที่ ๒๐๔/๕๔
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔
เวลา ๙.๓๐ น.



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นท. 1583/54
นท. 21, เม.ย., 54
14.15
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กองบริการการศึกษา มธ.
รับที่ 1191 2154
วันที่ 25 เม.ย. 54
เวลา 11.25 ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ
มธ.ท่าพระจันทร์
รับที่ 1232/1191
วันที่ 22 เม.ย. 2554
เวลา 16.29

เรื่อง การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๐๖/พ.๐๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. ตามคำจำกัดความของการเผยแพร่ตำรา ที่กำหนดไว้ว่า ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษานั้น ขอหารือว่า

๑.๑ ในการพิจารณาว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษานั้น มีแนวปฏิบัติการนับระยะเวลาอย่างไร กล่าวคือ ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถึงวันปิดภาคการศึกษานั้น ดังที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาศึกษานั้น ๆ ใช่หรือไม่

๑.๒ กรณีตำราที่มีการเผยแพร่ระหว่างภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาจะถือว่าได้เผยแพร่ครบหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่ กรณีนี้ เป็นกรณีที่ผู้เสนอขอได้นำตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งเผยแพร่โดยการถ่ายสำเนาเย็บเล่ม มาจัดพิมพ์ในระหว่างภาคการศึกษาโดยโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๑.๓ กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียนรู้ (Block หรือ Module) มีการกำหนดระยะเวลาเรียนตามจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ กล่าวคือ รายวิชาที่มีจำนวน ๓ หน่วยกิต จะใช้ระยะเวลาเรียนที่ติดต่อกัน จำนวน ๓ สัปดาห์ ดังนั้น เมื่อนำตำราเล่มนั้นไปเผยแพร่ในรายวิชานั้นแล้ว จะให้เทียบเคียงว่ามีการเผยแพร่ครบหนึ่งภาคการศึกษาได้หรือไม่

๑.๔ การนับภาคการศึกษา กรณีที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค สามารถนำภาคฤดูร้อนมาพิจารณาเป็นหนึ่งภาคการศึกษาด้วยได้หรือไม่

๒. กรณีที่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการลาศึกษาหรือฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งให้ผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้ในวันนี้

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ก.พ.อ. พิจารณากรณีการเผยแพร่ตำราตามที่ขอหารือมาแล้ว มีมติดังนี้

๑. การนับระยะเวลาการเผยแพร่ตำรา หากเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค
ซึ่งในแต่ละรายวิชามีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา ให้นับระยะเวลาการเผยแพร่ตำราเป็น
ภาคการศึกษา กล่าวคือ ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาจนถึงปิดภาคการศึกษา

๒. กรณีตำราที่มีการเผยแพร่ระหว่างภาคการศึกษา ให้พิจารณาโดยถือหลักเจตนา
การเผยแพร่ ไม่ว่าจะการเผยแพร่จะเป็นสำเนาเย็บเล่มหรือฉบับพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ก็ตาม
โดยจะต้องเป็นผลงานที่มีเนื้อหาสาระทั้งฉบับครบถ้วนตามหลักสูตร และได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตลอดทั้งภาคการศึกษามาแล้ว หากเป็นการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ภายหลังจากที่ได้มีการ
เผยแพร่โดยฉบับสำเนาเย็บเล่ม จะต้องมียกสารหลักฐานรับรองเพื่อยืนยันว่าได้เผยแพร่ครบระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษาจริง และจะต้องนำมาเสนอพร้อมกันทั้งฉบับที่เผยแพร่ก่อนและฉบับที่เผยแพร่ทีหลัง
โดยทั้งสองฉบับจะต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนกัน ไม่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม จึงจะถือว่าเป็นตำราที่ได้
เผยแพร่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด

๓. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียน (Block หรือ Module)
ซึ่งกำหนดระยะเวลาเรียนตามจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา หากเทียบได้เท่ากับหนึ่งรายวิชา และเป็น
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อตำราได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชานั้นตามระยะเวลาเรียนที่กำหนดแล้ว ถือว่าตำราดังกล่าวได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด

๔. กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ซึ่งตามหลักสูตรกำหนดให้แบ่งการเรียน
การสอนเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หากมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕
ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน จะต้องกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ สามารถนำการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
ดังกล่าวมาเทียบเคียงเป็นหนึ่งในภาคการศึกษาในการเผยแพร่ตำราได้

สำหรับกรณีที่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่ผู้ขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์กำจร ดตยกุลวิ)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๓-๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๐-๑